



## สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมสรรค์สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ โดยเริ่มจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่าน Soft Power ร่วมกับชุมชนวัดประดิษฐาราม

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุเมธ พัดเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะ ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพความพร้อมชุมชนท้องถิ่น ด้านการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์” ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยกระบวนการ Soft Power และพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ภายในกิจกรรม “การสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยกระบวนการ Soft Power” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ ได้รับเกียรติจาก นายชินวัฒน์ เจียมสมบุญ ประธานชุมชนวัดประดิษฐาราม พร้อมคณะ และศิลปินกราฟฟิตี้ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ Poyd ones, Komkid, Pakorn, Loboboy, Pandadew และ Joker มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ผ่านแนวคิด Soft Power โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ของชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นด้านการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือในการยกระดับอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการนำอัตลักษณ์ของชุมชนวัดประดิษฐารามมาต่อยอดเป็นผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้พลังของศิลปะและการสื่อสารร่วมสมัยเป็นเครื่องมือสำคัญ นับขยายความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปินและนักออกแบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน Soft Power ให้กับชุมชน บูรณาการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเข้ากับโครงการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนในระยะยาว

โครงการนี้ยังสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ ๔ ด้าน การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้ชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นในการแข่งขันระดับสากล

นอกจากนี้ โครงการยังมีความสอดคล้องกับ เป้าหมายที่ ๑๑ ด้าน เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) โดยการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมและศิลปะที่มีชีวิตชีวาในชุมชนวัดประดิษฐาราม ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นต้นแบบของการใช้ Soft Power เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานในระดับสากล



Website



Facebook

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
๑๐๑ ซอยอิสรภาพ ๑๔ แขวงอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๓-๕๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๐, ๐๒-๕๒๖-๒๖๖๔  
เว็บไซต์ <http://culture.bsu.ac.th/> , อีเมล [culturebsru@gmail.com](mailto:culturebsru@gmail.com)  
เฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/culture.bsu>